

Forbes công bố danh sách tỷ phú toàn cầu năm 2024, Việt Nam có 6 đại diện

Bình Minh•Thứ Sáu, 05/04/2024

Hôm thứ Ba (2/4), Forbes đã công bố bảng xếp hạng các tỷ phú thế giới năm 2024, trong đó Việt Nam có 6 đại diện.



Người đứng đầu tập đoàn xa xỉ hàng đầu thế giới LVMH, ông Bernard Arnault, trình bày báo cáo thường niên năm 2023 của tập đoàn tại Paris, vào ngày 25/1/2024. LVMH công bố doanh thu kỷ lục cho năm 2023, đạt tổng cộng 86,2 tỷ euro, mang lại lợi nhuận 15,2 tỷ euro.(Ảnh: STEPHANE DE SAKUTIN/AFP qua Getty Images)

Hiện nay, số lượng tỷ phú trên thế giới đã lên tới **2.781** người, tăng 141 người so với năm trước. Tổng tài sản của họ cũng đạt mức đáng kinh ngạc là 14.200 tỷ USD, tăng 2000 tỷ USD so với năm 2023.

Mỹ có số lượng tỷ phú kỷ lục là **813** người, đứng đầu thế giới. Trung Quốc và Ấn Độ cũng nổi bật, Trung Quốc có 473 tỷ phú, Ấn Độ lập kỷ lục mới với 200 tỷ phú.

Forbes sử dụng giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái tính đến ngày 8/3/2024 để xếp hạng.

Đứng đầu danh sách là Bernard Arnault và gia đình ông với tài sản ròng trị giá 233 tỷ USD. Ông Arnault là người đứng đầu tập đoàn mỹ phẩm và thời trang cao cấp LVMH của Pháp. Gia đình này thường nằm trong top 3 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes.



(Ảnh: Louis Vuitton)

Elon Musk, từng là người giàu nhất thế giới, hiện đứng thứ hai trong danh sách với tài sản ròng là 195 tỷ USD. Ông là người sáng lập Tesla và SpaceX. Năm 2022, ông Musk mua lại mạng xã hội Twitter với giá 44 triệu USD và đổi tên thành “X”.



Ngày 15/5 tại hội nghị thượng đỉnh kinh doanh quốc tế “Select France” lần thứ 6 được tổ chức tại Cung điện Versailles ngoại ô Paris, CEO Elon Musk của Tesla họp bàn tròn với các CEO khác. (Nguồn: Ludovic Marin/AFP via Getty)

Theo ước tính của Forbes, ông Musk sở hữu 74% cổ phần của công ty truyền thông xã hội, nhưng công ty này hiện có giá trị thấp hơn gần 70% so với mức giá mà ông đã trả. Trong 2 năm qua, yếu tố trên cùng với các yếu tố khác, như thu nhập thấp của Tesla, đã khiến giá trị tài sản ròng của ông nhiều lần giảm xuống dưới 200 tỷ USD.

Xếp thứ 3 là người sáng lập Amazon Jeff Bezos với tài sản ròng là 194 tỷ USD.



Tỷ phú Jeff Bezos. (Ảnh: photosince/ Shutterstock)

Tiếp theo là người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg, với tài sản ròng trị giá 177 tỷ USD. Ông Larry Ellison, đồng sáng lập và giám đốc công nghệ của Oracle, đứng thứ 5 với tài sản ròng là 141 tỷ USD.



Ông Mark Zuckerberg (Ảnh: Frederic Legrand – COMEO/Shutterstock)



Tỷ phú Larry Ellison, đồng sáng lập và giám đốc công nghệ của Oracle. (Ảnh: Wiki)

Người phụ nữ giàu nhất trong danh sách tỷ phú là Francoise Bettencourt Meyers, cháu gái của người sáng lập L’Oreal, xếp thứ 15 với tài sản ròng 99,5 tỷ USD.

Embed from Getty Images



Bà Francoise Bettencourt Meyers và chồng, phó chủ tịch Quỹ Bettencourt Schueller, ông Jean-Pierre Meyers năm 2019. (Ảnh: Getty Images)

Bốn người phụ nữ giàu nhất tiếp theo là:

Alice Walton, con gái của người sáng lập Walmart, ông Sam Walton, có tài sản 72,3 tỷ USD và đứng thứ 21.

Julia Koch, người thừa kế cổ phần từ Koch Industries sau khi chồng qua đời cùng 3 người con có tài sản trị giá 64,3 tỷ USD, đứng thứ 23.

Jacqueline Mars, người sở hữu 1/3 công ty kẹo và thực phẩm Mars, có tài sản 38,5 tỷ USD, đứng thứ 35.

MacKenzie Scott, vợ cũ của Bezos, có tài sản ròng 35,6 tỷ USD, xếp thứ 43.

Những người nổi tiếng khác trong danh sách bao gồm:

Người sáng lập Fox News, ông Rupert Murdoch và gia đình, xếp thứ 100 với tài sản 19,5 tỷ USD.

Tổng giám đốc kiêm chủ tịch Cowboys, ông Jerry Jones, xếp thứ 137, với khối tài sản trị giá 13,9 tỷ USD.

Rapper Jay-Z, xếp thứ 1.330, với tài sản 2,5 tỷ USD.

Doanh nhân làng giải trí Mỹ Kim Kardashian, xếp thứ 1.851, với tài sản trị giá 1,7 tỷ USD.

Cơn sốt AI cũng giúp bổ sung thêm nhiều tỷ phú công nghệ mới vào danh sách, bao gồm CEO của công ty Super Micro Computer, Charles Liang (tài sản ước tính 6,1 tỷ USD) và vợ ông, Sara Liu (1,5 tỷ USD); chủ tịch của AMD, bà Lisa Su (1,3 tỷ USD) và thành viên hội đồng quản trị của Nvidia, Harvey Jones (1 tỷ USD).

Nhu cầu mạnh mẽ về AI cũng đã thúc đẩy cổ phiếu công nghệ nói chung tăng giá, góp phần đưa tổng tài sản của các tỷ phú công nghệ trên thế giới tăng thêm khoảng 750 tỷ USD lên 2,6 nghìn tỷ USD, nhiều hơn bất kỳ ngành nào khác chỉ trong vòng 1 năm.

Ngoài ra, những người nổi tiếng cũng ngày càng giàu hơn. Ca sĩ Taylor Swift (1,1 tỷ USD) lần đầu tiên gia nhập bảng xếp hạng trong năm 2024, với tư cách là nhạc sĩ đầu tiên lọt vào danh sách chỉ thuần túy thông qua hoạt động sáng tác và biểu diễn.

Việt Nam có 6 tỷ phú lọt vào danh sách,

gồm chủ tịch tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng;

chủ tịch hãng hàng không VietJet Air, bà Nguyễn Thị Phương Thảo;

chủ tịch tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long;

chủ tịch tập đoàn Masan Nguyễn Đăng Quang;

chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh; và
chủ tịch THACO Trần Bá Dương cùng gia đình, với tổng tài sản 13,9 tỷ USD,
tăng so với mức 12,6 tỷ USD ghi nhận cùng thời gian này năm ngoái.

Trong đó, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng sở hữu 4,4 tỷ USD,
bà Nguyễn Thị Phương Thảo có tài sản 2,8 tỷ USD,
ông Trần Đình Long sở hữu 2,6 tỷ USD,
ông Hồ Hùng Anh nắm giữ 1,7 tỷ USD,
ông Trần Bá Dương sở hữu 1,2 tỷ USD,
ông Nguyễn Đăng Quang có 1,2 tỷ USD.

Bình Minh (t/h)

Nguồn: <https://trithucvn.co/kinh-te/forbes-cong-bo-danh-sach-ty-phu-toan-cau-nam-2024-viet-nam-co-6-dai-dien.html>

www.vietnamvanhien.com

